

UBND TỈNH HUNG YÊN
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 445/SGDDĐT - CTTT - GDCN
V/v tăng cường công tác xây dựng
môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh,
thân thiện và phòng, chống bạo lực
học đường trong các cơ sở giáo dục

Hung Yên, ngày 01 tháng 4 năm 2019

Kính gửi:

- Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố;
- Các trường THPT, trường PT có nhiều cấp học;
- Các trung tâm GDTX, trung tâm GDNN-GDTX.

Thực hiện Công văn số 715/UBND-KGVX ngày 30/3/2019 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc xử lý vụ việc bạo lực học đường tại trường THCS Phù Ủng, huyện Ân Thi; nhằm tăng cường công tác xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường tại các cơ sở giáo dục, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị quản lý giáo dục, các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Từ vụ việc bạo lực học đường xảy ra tại trường THCS Phù Ủng, huyện Ân Thi, các đơn vị cần rút kinh nghiệm sâu sắc công tác chỉ đạo, quản lý nhà trường và giáo dục học sinh. Khẩn trương rà soát, kiểm tra việc thực hiện các văn bản chỉ đạo của cơ quan quản lý các cấp về công tác xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường. Kịp thời đôn đốc, chấn chỉnh các đơn vị giáo dục chưa nghiêm túc thực hiện các nhiệm vụ được giao. Thực hiện nghiêm túc các nội dung hướng dẫn, chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 1588/SGDDĐT - CTTT ngày 20/9/2018 về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác HSSV, giáo dục thể chất và y tế trường học năm học 2018 - 2019. Triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch 2260/KH - SGDDĐT ngày 28/12/2018 của Sở GDĐT về xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện và chương trình phòng chống bạo lực học đường trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2018 - 2021; Công văn số 2259/SGDDĐT-CTTT-GDCN ngày 28/12/2018 về hướng dẫn xây dựng kế hoạch phòng ngừa bạo lực học đường.

2. Tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và chính quyền, các tổ chức đoàn thể tại địa phương trong giáo dục, quản lý học sinh. Đẩy mạnh phối hợp với cơ quan Công an trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự trường học theo Quy chế phối hợp số 1542/QCPH - CAT - GDĐT ngày 25/8/2017 của Sở GDĐT và Công an tỉnh Hưng Yên về phối hợp thực hiện công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật khác trong ngành giáo dục trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Phát huy vai trò của Ban đại diện Cha mẹ học sinh và cha mẹ học sinh trong việc phối hợp

giáo dục, quản lý học sinh. Tăng cường hiệu quả hoạt động của đường dây nóng, hòm thư góp ý trong việc phát hiện và xử lý các vụ việc vi phạm kỷ luật, vi phạm pháp luật trong nhà trường.

3. Tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, ứng xử văn hóa và ý thức chấp hành pháp luật cho học sinh phù hợp với từng bậc học, từng lứa tuổi. Chú trọng giáo dục về gia đình, phòng chống bạo lực gia đình trong công tác giáo dục học sinh. Đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ học sinh trong học tập và rèn luyện. Triển khai có hiệu quả hoạt động tư vấn tâm lý, công tác xã hội cho học sinh theo Công văn số 139/SGDDĐT-CTTT về hướng dẫn thực hiện các quy định tại Thông tư số 31/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ GDĐT hướng dẫn công tác tư vấn tâm lý cho học sinh phổ thông và Công văn số 181/SGDDĐT-CTTT-GDCN ngày 18/02/2019 về hướng dẫn thực hiện công tác xã hội cho học sinh trong trường phổ thông (Thông tư số 33/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 hướng dẫn công tác xã hội trong trường học). Tiếp tục kiện toàn các tổ tư vấn tâm lý, tổ công tác xã hội trong các trường phổ thông đồng thời bố trí cán bộ, giáo viên chuyên trách (kiêm nhiệm) có đủ năng lực làm công tác tư vấn tâm lý, công tác xã hội.

Đẩy mạnh công tác giáo dục kỹ năng sống, giá trị sống cho học sinh. Lựa chọn các nội dung giáo dục kỹ năng sống phù hợp với tâm sinh lý lứa tuổi, tập trung vào một số kỹ năng cần thiết như: kỹ năng ứng phó với tình huống nguy hiểm, phòng, chống xâm hại, bạo lực; kỹ năng giải quyết các vấn đề... Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua các hoạt động ngoài giờ lên lớp, hoạt động ngoại khóa.

4. Tăng cường kỷ cương, nề nếp, dân chủ trong trường học. Rà soát việc thực hiện xây dựng và thực hành quy tắc ứng xử văn hóa đối với cán bộ, nhà giáo và học sinh. Đôn đốc thực hiện các quy định về đạo đức nhà giáo. Bám sát các nội dung về khen thưởng, kỷ luật học sinh được quy định tại Thông tư số 08/TT-BGDĐT ngày 21/3/1988 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn về việc khen thưởng và thi hành kỷ luật học sinh các trường phổ thông và Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 ban hành Điều lệ trường THCS, THPT và trường PT có nhiều cấp học trong việc khen thưởng, kỷ luật học sinh; áp dụng các biện pháp giáo dục kỷ luật tích cực giúp học sinh tiến bộ hơn, hướng đến suy nghĩ và hành động tích cực.

5. Tăng cường vai trò, trách nhiệm của tập thể nhà trường, Ban Giám hiệu, Giáo viên chủ nhiệm lớp và Giáo viên phụ trách công tác Đoàn, Đội trong việc giáo dục, quản lý học sinh. Chú trọng hơn nữa trong việc xây dựng mối quan hệ giữa thầy cô giáo với học sinh, đặc biệt là mối quan hệ giữa giáo viên chủ nhiệm với học sinh trong lớp. Cán bộ quản lý và Giáo viên chủ nhiệm phải có trách nhiệm sát sao, thường xuyên tìm hiểu, nắm bắt diễn biến tâm lý, tình cảm, các mối quan hệ bạn bè, quan hệ xã hội của học sinh và kịp thời hỗ trợ, giúp đỡ học sinh gặp khó khăn trong học tập, quan hệ xã hội. Tăng cường công tác giám sát, quản lý học sinh trong giờ ra chơi, thời gian trước và sau khi kết thúc giờ học

nhằm kịp thời phát hiện, phòng tránh các trường hợp xảy ra bạo lực học đường đối với học sinh.

6. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Ân Thi chỉ đạo trường THCS Phù Ủng, phối hợp với các đơn vị chức năng tại địa phương thực hiện các nội dung chỉ đạo, kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về xử lý, khắc phục hậu quả của vụ việc bạo lực học đường diễn ra tại trường THCS Phù Ủng, sớm ổn định nề nếp dạy và học.

Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị quản lý giáo dục, cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh nghiêm túc thực hiện. Báo cáo kết quả thực hiện về Sở (*qua Phòng Chính trị, tư tưởng - Giáo dục Chuyên nghiệp, địa chỉ email: phongcttt.sohungyen@moet.edu.vn*) để Sở kịp thời nắm bắt và quản lý. Mọi vướng mắc trong quá trình thực hiện, liên hệ đồng chí Trần Tuấn Dương - Trưởng phòng CTTT-GDCN, ĐT: 0962.855.655 để được phối hợp giải quyết./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- UBND tỉnh (để b/c);
- Bộ GDĐT (để b/c);
- Ban Giám đốc Sở;
- Các phòng thuộc Sở (để p/h);
- Công đoàn Ngành (để p/h);
- Lưu: VT, phòng CTTT-GDCN.



Phan Xuân Quyết